



## เกษียนสั่งการ

เลขที่หนังสือ: อว 0224.1/ว 8875

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง



วันที่ในหนังสือ: 25 เมษายน 2565



คณะพลศึกษา สำนักงานคณบดี

เลขทะเบียนรับที่ 520

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:22 น.

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

<p>เรียน อธิการบดี</p> <p>ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่า ตามที่ได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพ เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น นั้นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการทำวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น การเปลี่ยนหมวดงบประมาณ วิธีดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม เป็นต้น กรณีปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ไม่กระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการที่ระบุในสัญญาฯ รับทุน สามารถกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อผลลัพธ์และตัวชี้วัด ขอให้ต้นสังกัดทำหนังสือชี้แจงไปยัง สป.อว. เพื่อพิจารณาต่อไป</li><li>2. กรณีนักวิจัยได้รับตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งขัดกับคุณสมบัติของผู้รับทุน ที่คณะกรรมการฯ มีมติให้นักวิจัยเป็นผู้พิจารณา หากประสงค์จะดำเนินการวิจัยต่อไป ขอให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือหากประสงค์จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ขอให้คืนทุนไปยัง สป.อว. ต่อไป</li></ol> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเรียน</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย</li></ol>	<p>เรียน คณบดี</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. เพื่อโปรดทราบ</li><li>2. เห็นควรแจ้งภาควิชา 5 ภาควิชา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อทราบ</li></ol> <p>ผู้อนุมัติ 1 (ยุภา ตฤณธรรารัตน์)</p> <p>พนักงานพิมพ์</p> <p>วันที่ 11/05/2022</p> <p>ทราบ</p> <p></p> <p>ผู้อนุมัติ 2 (วิมลรัตน์ อุทัยวัฒนาทร)</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>วันที่ 11/05/2022</p> <p>เห็นควรเรียนคณะกรรมการประจำคณะได้ทราบด้วย</p> <p></p>
---	---

<p>2. หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน</p> <p>3. ผู้อำนวยการ (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงเรียนสาธิต มศวในสังกัด)</p> <p>4. มอบส่วนบริหารงานกลาง แจ้งเวียนบนเว็บไซต์</p> <p>ผู้อนุมัติ 1 (ทิพวรรณ นราสันติพงศ์)</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>วันที่ 09/05/2022</p> <p>ลงนามแล้ว</p> <p>ผู้อนุมัติ 2 (นฤมล เมืองวงศ์)</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>วันที่ 10/05/2022</p>	<p>ผู้อนุมัติ 3 (จิราภรณ์ เทพสาธิต)</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>วันที่ 11/05/2022</p> <p>ทราบ</p> <p></p> <p>ผู้อนุมัติ 4 (จิราภรณ์ เทพสาธิต)</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>วันที่ 11/05/2022</p> <p>ทราบ และดำเนินการตามเสนอ</p> <p></p> <p>ผู้อนุมัติ 5 (สนธยา สีละมาต)</p> <p>รองศาสตราจารย์</p> <p>วันที่ 06/06/2022</p>
---	---



หน้าห้องอธิการบดี  
online เลขที่ 228  
วันที่ 6 พ.ค.2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที่รับ 2180  
วันที่ 5 พ.ค.2565  
เวลา 12.29 น.

ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๘๘๗๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางความเป็นนักวิจัยอาชีพ และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการวิจัยสูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

๑. การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการทำวิจัยของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ อาทิ การเปลี่ยนหมวดงบประมาณ วิธีการดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม เป็นต้น ในกรณีที่เป็นการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานวิจัยสามารถดำเนินการต่อไปได้ และไม่กระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน สามารถกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหนังสือชี้แจงมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๒. สำหรับกรณีนักวิจัยได้รับตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งขัดกับคุณสมบัติของผู้รับทุนที่ระบุให้ผู้รับทุนต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะกรรมการฯ มีมติให้นักวิจัยเป็นผู้พิจารณา หากนักวิจัยมีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยต่อไป ขอให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือหากนักวิจัยมีความประสงค์จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อไป ขอให้นักวิจัยทำการคืนทุนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สุภชัย ปภุมมากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๒ (สุนทรภรณ์)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๑

เรียน อธิการบดี

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่า ตามที่ได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพ เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น นั้น

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

1. การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการทำวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น การเปลี่ยนหมวดงบประมาณ วิธีดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม เป็นต้น กรณีปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ไม่กระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการที่ระบุในสัญญาฯ รับทุนสามารถกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อผลลัพธ์และตัวชี้วัด ขอให้ต้นสังกัดทำหนังสือชี้แจงไปยัง สป.อว. เพื่อพิจารณาต่อไป

2. กรณีนักวิจัยได้รับตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งขัดกับคุณสมบัติของผู้รับทุนที่คณะกรรมการฯ มีมติให้นักวิจัยเป็นผู้พิจารณา หากประสงค์จะดำเนินการวิจัยต่อไป ขอให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือหากประสงค์จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ขอให้คืนทุนไปยัง สป.อว. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเรียน

1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย
2. หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน
3. ผู้อำนวยการ (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงเรียนสาธิต มศวในสังกัด)
4. มอบส่วนบริหารงานกลาง แจ้งเวียนบนเว็บไซต์

ทิพวรรณ 6 พ.ค. 65

๑๖๑๖๖ 6 พ.ค. 65

รักษาการแทน  
6 พ.ค.2565

๑๖๑๖๖  
6 พ.ค. 65.

เห็นชอบ  
ดำเนินการตามเสนอ



6 พ.ค.2565